

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔

วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสุนันท์ เมินกระโทก	รองประธานสภา อบต.	สุนันท์ เมินกระโทก
๒	นายสำรวม ด่านกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	สำรวม ด่านกระโทก
๓	นางต้อย ภาคย์กระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	ต้อย ภาคย์กระโทก
๔	นายพี ฉากกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	พี ฉากกระโทก
๕	นายสุรศักดิ์ ภูมิกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	สุรศักดิ์ ภูมิกระโทก
๖	นายสำเร็จ เวกสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	สำเร็จ เวกสูงเนิน
๗	นางน้ำฝน ภัทรทีปต์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	น้ำฝน ภัทรทีปต์
๘	นายสุริยะ จุลसानะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	สุริยะ จุลसानะ
๙	นางสมพิช มิตรกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	สมพิช มิตรกระโทก
๑๐	นายประจักษ์ ไช้กระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ประจักษ์ ไช้กระโทก
๑๑	นายณรงค์ศักดิ์ นอใหม่	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ณรงค์ศักดิ์ นอใหม่
๑๒	นายธนวัฒน์ พบกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	ธนวัฒน์ พบกระโทก
๑๓	นางสาวปรียากร ศรีระการ	เลขานุการสภา อบต.	ปรียากร ศรีระการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

รายชื่อผู้ลาการประชุม

๑. นายสายนาถ ทองกลาง ประธานสภาฯ
๒. นายแดง ขุนทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

/รายชื่อผู้เข้าร่วม....

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอานนท์ หาญสูงเนิน	นายก อบต.	อานนท์ หาญสูงเนิน
๒	นายประดม พบกระโทก	รองนายก อบต.	ประดม พบกระโทก
๓	นายเจษฎา ทิพย์พันดุง	รองนายก อบต.	เจษฎา ทิพย์พันดุง
๔	นายทัศน์พล แก่นตระการฤทธิกุล	เลขานุการนายก	ทัศน์พล แก่นตระการฤทธิกุล
๕	นายสิทธิชัย เอ็กระโทก	นายช่างโยธา	สิทธิชัย เอ็กระโทก
๖	นายศรเกียรติ แผนวิชิต	นักวิชาการศึกษา	ศรเกียรติ แผนวิชิต
๗	นางสาวศศิธร ขาวนอก	นักพัฒนาชุมชน	ศศิธร ขาวนอก
๘	นางสาววารุณี จุลสี	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วารุณี จุลสี
๙	นางสาวดนิตา โชนกระโทก	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	ดนิตา โชนกระโทก
๑๐	นายสรารุธ สิบงกช		สรารุธ สิบงกช
๑๑	นางสาวปภารัตน์ แก่นกระโทก	ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ	ปภารัตน์ แก่นกระโทก
๑๒	นางไสรญา พาร์ทริดจ์	นักทรัพยากรบุคคล	ไสรญา พาร์ทริดจ์
๑๓	นางณัชณิชา คิมกระโทก	ผช.จพง.จัดเก็บรายได้	ณัชณิชา คิมกระโทก
๑๔	นางสาวกัญญารัตน์ ชุมกระโทก	ผช.จพง.การเงินและบัญชี	กัญญารัตน์ ชุมกระโทก
๑๕	นางสาวนนทพร เคนจำปา	เจ้าพนักงานธุรการ	นนทพร เคนจำปา
๑๖	นางสาวสัทญา เฉาะกระโทก	พนักงานทั่วไป	สัทญา เฉาะกระโทก
๑๗	นางสาวปิยะพัชร ทวีวัชรรุ่งเรือง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปิยะพัชร ทวีวัชรรุ่งเรือง
๑๘	นางอติติมา ห่างไธสง	นักวิชาการเงินและบัญชี	อติติมา ห่างไธสง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. โดยนางสุนันท์ เมินกระโทก ตำแหน่ง รองประธานสภาอบต.หนองไม้ไผ่ทำหน้าที่เป็นประธานสภาการประชุมและนางสาวปรียากร ศรีระการ ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในระเบียบวาระนี้เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิก อบต. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

๒. ประกาศ...

๒. ประกาศอำเภอนองบุญมาก เรื่อง ขยายระยะเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้ง

ระเบียบวาระที่ ๒

การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

ด้วยการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่แล้วซึ่งคณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งว่ามีข้อความใดที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่หากมีให้เสนอได้เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไปถ้าไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะได้ขอมติที่ประชุมว่า “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วตามที่คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมเสนอขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดข้อกฎหมาย (ให้เลขานุการสภาฯชี้แจง)

เลขานุการสภาฯ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ วรรคแรก “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด”

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)

ข้อ ๒๑ “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี”

- ประธานสภาฯ ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีให้สอบถามได้(เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาสอบถาม)
- ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ต่อไปจะได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- ขอให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า จะกำหนดสมัยประชุมเป็นกี่สมัย และช่วงเวลาใด เชิญเสนอได้
- นายประจักษ์ ไข่กระโทก - เสนอให้กำหนดสมัยประชุมเป็น ๔ สมัย
- สมาชิกสภา อบต.ม ๗
- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติว่าจะให้มีสมัยประชุมสภาทั้งหมดกี่สมัย สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ๔ สมัย ขอให้ยกมือขึ้น
- มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภาฯ - เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้มีสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ๔ สมัย ต่อไปจะเป็นการกำหนดช่วงเวลาในการประชุมสภาสมัยสามัญ ทั้ง ๔ สมัย เชิญสมาชิกเสนอได้ครับ
- นางสุนันท์ เมินกระโทก - ขอเสนอช่วงเวลาในการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้
- รองประธานสภาฯ - การประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุมคือวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
- การประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุมคือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
- การประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุมคือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
- การประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุมคือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านเสนอ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านรองประธานสภาฯ สุนันท์ เมินกระโทก เสนอขอให้ยกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

ประธานสภาฯ ด้วยนายอานนท์ หาญสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่และชี้แจงรายละเอียดร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ให้ที่ประชุม ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ

นายกอบต. ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ดูตามเอกสารที่แจกไปพร้อมกันเลยนะคะ

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เหตุผลและความจำเป็น

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่๑/๒๕๖๔ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ทางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงปรับประมาณที่จะดำเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะทำในแต่ละปี โดยเฉพาะโครงการที่จะนำไปตราเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

/รายละเอียด...

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ฝ่ออำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการส่วนตำบลหนองไม้ฝ่อที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคมและสาธารณสุข
- แผนงานรักษาความสงบภายใน: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนการจราจร	เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุที่จุดอันตรายการจราจร	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนการจราจรจำนวน ๕ จุด	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	-	อุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ ๗๐	ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการจราจร	สำนักปลัด ขอเป็นหลัก

นักวิเคราะห์ฯ ประธานสภาฯ	ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ “ขอให้ยก มือขึ้น”
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕ ประธานสภาฯ นายก อบต. หัวหน้าสำนักปลัด	ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ขอมอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด สำนักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายจ่ายเพื่อการลงทุน รายละเอียดดังนี้ <u>โอนเพิ่ม</u> แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนจราจร จำนวน ๖ ชุด งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มครั้งที่แล้ว ๐ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๑๓๒,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ <u>โอนลด</u> แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน งบประมาณ ๑,๔๔๓,๘๖๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๑๙๘,๕๗๒.๑๐ บาท โอนลดที่แล้ว ๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๓๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๐๖๖,๕๗๒.๑๐ บาท
ประธานฯ	ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณครั้งนี้ มีสมาชิก ท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เชิญสอบถามได้ครับ
ประจักษ์ ไช้กระโทก หัวหน้าสำนักปลัด	อยากจะทราบว่า ไฟกระพริบ จำนวน ๖ ชุด ติดตั้งช่วงไหนบ้างครับ ๑. สามแยกทางลงวัดหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑ ๒. สามแยกทางเข้าบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ ๓. สามแยกทางศาลา หมู่ที่ ๖ ๔. หน้าโรงเรียนบ้านสระมะค่า ๕. หน้าโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ๖. ทางโค้งหักศอกถนนเส้นบ้านหนองตะลุมปุ๊กเชื่อมบ้านสระมะค่าช่วงก่อนถึงบ้าน นายสุรศักดิ์ ภูมิกระโทก

ประธานสภาฯ มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
หากไม่มีท่านใดสอบถาม ต่อไปจะขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือน
จราจร จำนวน ๖ ชุด ขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีเรื่องที่จะต้องพิจารณาแล้ว ขอขอบคุณท่านผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ทุกท่าน ที่ได้มาเข้าประชุมจนการ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวปริยากร ศรีระการ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

วันที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง เมื่อ
เดือน พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายประจักษ์ ไช้กระโทก)

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)

(นายพี อากกระโทก)

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)

(นายแดง ชุนทอง)

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางสุนันท์ เมินกระโทก)

ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่